

**ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 10/12, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải có buổi làm việc với UBND tỉnh về một số dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Thái Bình. Dự buổi làm việc về phía Bộ Giao thông Vận tải có các đồng chí: Nguyễn Văn Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Ngọc Đông, Thủ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình có mạng lưới giao thông đường bộ với tổng chiều dài 9.300km, trong đó đường quốc lộ dài 151km với 4 tuyến, đường tỉnh dài 323km với 34 tuyến, đường huyện dài 738,64km, đường đô thị dài 170,94km, đường xã dài 1.140,74km và các loại đường giao thông khác; có mạng lưới giao thông đường trung với 220km đường sông và 56km đường bờ biển. Những năm gần đây, được sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, hệ thống giao thông của tỉnh đã có những bước phát triển, đóng góp đáng kể vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội

của tỉnh. Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều tuyến đường huyết mạch trong tỉnh có quy mô nhỏ hẹp, các tuyến đường mang tính kết nối vùng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chưa có các tuyến đường đáp ứng nhu cầu vận tải lớn, tốc độ cao. Tỉnh Thái Bình đề xuất Bộ Giao thông Vận tải quan tâm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghi; bố trí kế hoạch vốn cho dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa; chấp thuận chủ trương cho phép triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu bến Ba Lạt - cảng biển Thái Bình; cho phép đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ 37B đoạn qua địa bàn huyện Kiến Xương thị trấn Kiến Xương

đến phà Cồn Nhất; bổ sung cảng nhập khí LNG (dự kiến tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy) phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam... Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Bộ Giao thông Vận tải đã tạo điều kiện bố trí buổi làm việc với tỉnh; đồng thời khẳng định kết cấu hạ tầng giao thông có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện và phối hợp với tỉnh trong triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; đặc biệt là những dự án giao thông giúp thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn

Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đánh giá cao những lợi thế của tỉnh, đặc biệt là lợi thế về đất đai. Để tạo sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đồng chí cũng gợi ý tỉnh không nên mở rộng đầu tư đường quốc lộ mà nên quan tâm đầu tư tuyến đường theo hướng cao tốc kết nối với Hải Phòng; đầu tư các dự án giao thông cần tập trung vào các dự án trọng điểm, mang tính quyết định, tạo bước đột phá trong công tác thu hút đầu tư cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về các kiến nghị của tỉnh, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giao các vụ, cục, tổng cục, đơn vị có liên quan trực tiếp phối hợp với tỉnh trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở đó để xuất giớ pháp để Bộ Giao thông Vận tải xem xét, giải quyết.

**MINH HUƠNG**

**SẴN SÀNG TỔ CHỨC...**

(Tiếp theo trang 1)

Đối với lễ khởi công, động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 13/12/2020. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến việc đón tiếp khách mời, trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng, chống dịch bệnh, cung cấp điện ổn định, an toàn...

Đến thời điểm này, các tiểu ban đang tích cực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiều nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban và ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh hoan nghênh các tiểu ban đã chủ động giải quyết kịp thời các công việc phục vụ lễ khánh thành và lễ khởi công, động thổ. Để bảo

đảm tiến độ các công việc đề ra, đồng chí yêu cầu từng tiểu ban, từng cá nhân phải xác định rõ trách nhiệm, công việc của đơn vị mình, khẩn trương đảg tích cực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiều nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban và ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh hoan nghênh các tiểu ban đã chủ động giải quyết kịp thời các công việc phục vụ lễ khánh thành và lễ khởi công, động thổ. Để bảo

đảm tiến độ các công việc đề ra, đồng chí yêu cầu từng tiểu ban, từng cá nhân phải xác định rõ trách nhiệm, công việc của đơn vị mình, khẩn trương đảg tích cực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiều nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban và ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh hoan nghênh các tiểu ban đã chủ động giải quyết kịp thời các công việc phục vụ lễ khánh thành và lễ khởi công, động thổ. Để bảo

dụng các phương án kịp thời ứng phó đối với các diễn biến của thời tiết có thể xảy ra. Đài PTTTH Thái Bình chủ động làm việc với VTV1, hỗ trợ thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp cũng như hình ảnh phát sóng tại buổi lễ, không để xảy ra sơ xuất khi lên sóng. Báo Thái Bình chủ động thực hiện số báo đặc biệt hướng tới lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Sau cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam.

**THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC...**

(Tiếp theo trang 1)

môi trường. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn tới doanh nghiệp gặp khó khăn và nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế của một bộ phận người nộp thuế còn yếu, cố tình dầy dụa nợ đọng thuế. Để nâng số thu, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020, tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu làm rõ những khó khăn đồng thời đề xuất giải

pháp chống thất thu ngân sách và nợ thuế. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh ghi nhận, biểu dương ngành Thuế và các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh, số thu

ngân sách nhà nước các cấp còn thấp so với dự toán được giao và so với cùng kỳ năm 2019, các cấp, các ngành cần tập trung cao độ cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, hoàn thành dự toán được giao trong thời gian tới nay đến ngày 31/12/2020. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh đề nghị các sở, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo và các ngành có liên quan, nhất là UBND các huyện, thành phố phải quản lý chặt chẽ, sớm đôn đốc thu nộp kịp thời tiền sử dụng

đất của các khu đất đã đấu giá; hoàn thiện thủ tục để các doanh nghiệp đầu tư dự án đường BT và nhà ở xã hội có căn cứ nộp số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước trong năm 2020. Đối với các khoản thuế và phí, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu ngành Thuế tập trung rà soát, đôn đốc kịp thời số thuế phát sinh và số thuế hết thời gian gia hạn để nộp vào ngân sách nhà nước trong năm 2020. Quyết liệt thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ

thuế; bám sát các doanh nghiệp để thường xuyên đôn đốc nộp thuế theo kế hoạch và theo tiến độ. Cùng với ngành Thuế, các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố cần tập trung rà soát, kiểm tra, động viên, đôn đốc, có biện pháp thu thuế, phí niên độ 2020 đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để đạt số thu cao nhất. Ngành Thuế tham mưu UBND tỉnh biểu dương các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2020.

**BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH**

**Tổng kết công tác tuyển năm 2020**

Chiều ngày 10/12, Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển năm 2020, triển khai kế hoạch công tác tuyển năm 2021 tới bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố và một số đơn vị liên quan. Năm 2020, dựa trên kết quả

khảo sát, nắm bắt tình hình chuyên môn, cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị y tế và nhu cầu đào tạo, chuyển giao kỹ thuật của bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã duy trì hoạt động thông tin liên lạc, hội chẩn; giúp tuyển dưới nâng cao

kỹ năng trong hồi sức cấp cứu nhi khoa; phân công cán bộ thường trực chi viện tuyến dưới; tiếp nhận người bệnh chuyển tuyến; tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế các bệnh viện, cơ sở y tế. Cụ thể, năm 2020, Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 12.800 lượt bệnh nhân từ tuyến dưới lên, giảm hơn 2.700 lượt bệnh nhân so với năm 2019; tổ chức 6 đợt chi viện cho các bệnh viện tuyến dưới; mở

6 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các bệnh viện và tiếp nhận 9 cán bộ tuyến dưới, các cơ sở y tế trong tỉnh học thực hành tại Bệnh viện. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo tuyển và kế hoạch chỉ đạo tuyển năm 2021. Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh nhi khoa, thu hẹp khoảng cách trình độ giữa

các tuyến và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong hệ thống nhi khoa, giảm bệnh nhân chuyển tuyến, năm 2021, Bệnh viện Nhi Thái Bình sẽ phối hợp với bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố, một số đơn vị liên quan tăng cường trao đổi chuyên môn lĩnh vực nhi khoa; đào tạo tập huấn; nghiên cứu khoa học; triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng...

**NHƯ HOÀNG**

**KIẾN XƯƠNG**

**Làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ**

Những năm qua, huyện Kiến Xương đã duy trì thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Có được kết quả này là do hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) từ huyện tới các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc, bảo đảm đạt yêu cầu đề ra.



Hội đồng NVQS huyện Kiến Xương tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên trong độ tuổi 18 - 27.

Trung tá Nguyễn Hải Bình, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kiến Xương cho biết: Hàng năm, Hội đồng NVQS huyện đều tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành chỉ thị, kế hoạch, quyết định về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức kiện toàn hội đồng NVQS để triển khai nhiệm vụ đến các cơ quan, đơn vị và sớm có quyết định về việc giao chỉ tiêu. Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng NVQS tỉnh, Ban CHQS huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân nói chung, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nói riêng về nhiệm vụ tham gia bảo vệ Tổ quốc. Công tác đăng ký, quản

lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ được duy trì nền nếp, triển khai đồng bộ trong toàn huyện với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành từ huyện đến cơ sở. Cơ quan quân sự từ huyện tới cơ sở thường xuyên rà soát, kiểm tra nắm nguồn sẵn sàng nhập ngũ của các xã, thị trấn, giúp hội đồng NVQS huyện nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi gọi nhập

ngũ, diện tạm hoãn, miễn. Ban CHQS huyện phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các trạm y tế, ban CHQS xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức sơ tuyển đúng quy định bảo đảm chặt chẽ; sau sơ tuyển tiến hành phân loại, tổng hợp kết quả thông qua hội đồng NVQS xã, thị trấn danh sách thanh

niên đủ điều kiện khám tuyển theo chỉ tiêu giao. Ngay sau khi có kết quả sơ tuyển, Hội đồng NVQS huyện đã xây dựng kế hoạch khám tuyển của huyện và tổ chức khám tuyển bổ sung cho các xã, thị trấn trong suốt quá trình tuyển chọn bảo đảm đủ chỉ tiêu quân số. Hội đồng khám tuyển đã lựa chọn những cán bộ, y bác sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm, trách nhiệm cao tổ chức khám tuyển chặt chẽ, phân loại chính xác, kiện toàn đầy đủ hồ sơ đúng quy định.

Tuy nhiên, khó nhất trong công tác tuyển quân ở Kiến Xương là đa số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS đều đi làm ăn xa. Thời gian giao quân đã cận kề nhưng nhiều xã chưa đạt chỉ tiêu khám tuyển và giao quân. Trước thực trạng đó, Hội đồng NVQS huyện đã chủ động báo cáo UBND huyện tổ chức các hội nghị đánh giá thực chất kết quả đạt được trong công tác tuyển quân tại từng thời điểm, chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bổ sung các biện pháp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xác định quyết tâm để hoàn thành

chỉ tiêu giao quân. Nhờ vậy, đến nay công tác khám tuyển bổ sung tăng lên, nhiều xã đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho huyện ban hành các văn bản chỉ đạo sớm hơn mọi năm để các địa phương chủ động thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. Trong tổng số gần 1.300 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe, đến nay Kiến Xương đã khám tuyển được trên 700 người. Ngay sau khám tuyển, huyện tập trung vào công tác quản lý nguồn. Hiện nay, Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo hội đồng NVQS các xã, thị trấn phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xuống tận nhà thanh niên để tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng cho thanh niên. Ban CHQS huyện cũng cử cán bộ về các xã, thị trấn phối hợp cùng với hội đồng NVQS xã, thị trấn quản lý chặt chẽ thanh niên đã được khám tuyển, đồng thời đôn đốc các xã, thị trấn tiếp tục gọi thanh niên đi làm ăn xa về khám bù, khám vét.

Với việc chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2021, chắc chắn Kiến Xương sẽ có mùa tuyển quân thắng lợi, giao đủ 100% tân binh với chất lượng cao.

**QUỐC CƯỜNG**

**NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH...**

(Tiếp theo trang 1)

Để hoàn thành kế hoạch năm 2020 với tổng dư nợ cho vay đạt hơn 3.132 tỷ đồng, thời gian cuối năm, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể để rà soát, giải ngân kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn, không để tồn đọng và lãng phí vốn; tăng cường tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tại các điểm trực giao dịch xã, phường, thị trấn để mọi người dân đều biết và thực hiện...

**Chuyên đề ngoại khóa “Thái Bình những dấu ấn lịch sử”**

Tại Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổ chức làm điểm cấp tỉnh chuyên đề ngoại khóa đất và người Thái Bình với chủ đề “Thái Bình những dấu ấn lịch sử”.

Thông qua các tiểu phẩm dưới hình thức sân khấu hóa của cô và trò Trường THCS Kỳ Bá, chuyên đề đã tái hiện lại những giai đoạn lịch sử, những danh nhân và anh hùng dựng nước, giữ nước của mảnh đất Thái Bình như Phan Bá Vành, Vũ Thị Thục, Lý Bí, Trần Lãm, Nguyễn Công Trứ... Thông qua hoạt động ngoại khóa này, các thầy cô giáo cũng như các em học sinh biết thêm về các làng nghề thủ công truyền thống của tỉnh, nghệ thuật múa rối nước, điêu khắc, dệt lụa, dệt chiếu. Đặc biệt, các em học sinh đã tái hiện lại hình ảnh Bác Hồ 5 lần về thăm Thái Bình.

Thông qua hoạt động ngoại khóa góp phần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy và học, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa tại địa phương; đồng thời giúp các em học sinh gần bó, yêu thương quê hương, đất nước cụ thể hơn, sâu sắc hơn.

**MINH NGUYỆT**

**Ngày hội trải nghiệm bé tập làm chiến sĩ**

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương và Trường Mầm non Hồng Tiến vừa tổ chức chuyên đề “Ngày hội trải nghiệm bé tập làm chiến sĩ” cấp học mầm non năm học 2020 - 2021.

Tại chương trình, hơn 250 em độ tuổi từ 3 - 5 tuổi của Trường Mầm non Hồng Tiến đã tham gia 3 nội dung: Chiến sĩ thể dục trên thao trường, chiến sĩ rèn luyện trên thao trường và chiến sĩ trên chiến trường. Các nội dung đã tạo sự hứng khởi trong các em nhỏ, thu hút đông đảo nhân dân xã Hồng Tiến tham dự chương trình. Đây là đơn vị được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức làm điểm để nhân rộng hoạt động ra các trường mầm non trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Thông qua chương trình, ngành Giáo dục huyện Kiến Xương mong muốn truyền tải thông điệp “Ưống nước nhớ nguồn”, khơi dậy tinh thần cách mạng trong đoàn viên, thanh niên và thiếu niên, nhi đồng; hướng đến chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).

**TIẾN ĐẠT**

**THÔNG BÁO**  
**TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC**

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc  
Trị giá **3 tỷ 225 triệu đồng**  
Số trúng thưởng: **06320**  
Mở thưởng ngày 8 tháng 12 năm 2020

Đã ra thường tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.  
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH**

**Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19**

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.388

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 10/12, thế giới đã ghi nhận hơn 69,3 triệu người nhiễm và gần 1,58 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 10/12, cả nước thêm 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 1.385 bệnh nhân. Hiện 1.225 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 125 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 20.700 người. Hiện nay, vắc-xin Nano Covax của Việt Nam đã hoàn thiện quy trình nghiên cứu và đạt hiệu quả cao trong thử nghiệm. Đây có thể là vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất được đưa ra thị trường.

Tính đến 17 giờ ngày 10/12, tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn đang cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.359. Hiện bệnh nhân 1.359 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tại Bệnh viện Phổi Thái Bình cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 1 trường hợp nghi nhiễm và cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, số người đang cách ly tại Trung đoàn 568 là 12 người và 14 chuyển gia nước ngoài đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải).

Số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong ngày 10/12 là 33 mẫu.

**HOÀNG LANH**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0227.3831.885

**QUỐC CƯỜNG**